

Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công



Huyện Thái Thụy hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người có công tại thị trấn Diêm Điền.

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Thái Thụy đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng. Những ngày giữa tháng 7, không khí gia đình ông Lê Văn Tuyên, thương binh có tỷ lệ thương tật 61% (trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Diêm Điền) rộn ràng niềm vui khi được khánh thành nhà mới đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Căn nhà hiện tại được xây mới từ đầu năm 2023, là kết quả từ sự dành dụm, vun vén của cả gia đình và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Tuyên chia sẻ: Trước đây gia đình tôi phải ở trong căn nhà cấp 4 xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ gần 40 triệu đồng, cộng thêm sự

giúp đỡ của anh em họ hàng, tôi đã xây mới được ngôi nhà mái bằng khang trang, kiên cố. Ở tuổi tôi, có được một ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp là niềm vui và hạnh phúc rất lớn. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành địa phương. Huyện Thái Thụy hiện có hơn 14.000 NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Để chăm lo cho NCC và gia đình NCC một cách thiết thực, những năm qua, huyện chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với NCC và thân nhân NCC; tập trung giải quyết hồ sơ tổn động để nghị xác nhận NCC và triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NCC. Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở. Đến nay toàn huyện có 1.442 hộ NCC đang được

ở trong những ngôi nhà mới, qua đó giúp NCC ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tập trung hoàn thành hồ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho NCC; huy động kinh phí tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; tổ chức các hoạt động dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ, lễ cầu siêu, lễ thắp nến tri ân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống; phát động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"... Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Nhờ chủ động triển khai sớm nên đến nay các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện các nội dung kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm theo đúng kế hoạch huyện đề ra. Riêng ở cấp huyện đã tổ

chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ngoài ra, huyện tổ chức 2 đoàn đại biểu đi dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh ngoài; tổ chức thăm hỏi, tặng quà NCC, thân nhân NCC. Năm nay, ngoài quà của trung ương, của tỉnh, huyện bố trí kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng để trao hơn 14.000 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho NCC và thân nhân NCC. Ngoài ra, nhiều xã, thị trấn cũng bố trí ngân sách tặng quà NCC và thân nhân NCC trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch của huyện, các xã, thị trấn đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các xã huy động nguồn lực xã hội cùng ngân sách nhà nước đầu tư cải tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; giúp đỡ NCC, gia đình chính sách neo đơn đơn độc, sửa chữa nhà cửa; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng... Ông Nguyễn Văn Diện, Chủ tịch UBND xã Thụy Chính cho biết: Toàn xã hiện có hơn 200 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Để bảo đảm triển khai đầy đủ, kịp thời các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngay từ đầu tháng 6 xã đã huy động nguồn xã hội hóa, bố trí nguồn kinh phí để tặng quà NCC và thân nhân NCC trong dịp này (ngoài quà của trung ương, tỉnh, huyện); tổ chức tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã; tổ chức khám sức khỏe cho NCC và thăm hỏi, tặng quà

các đối tượng chính sách trên địa bàn bảo đảm đúng, đầy đủ, kịp thời. Những hoạt động ý nghĩa của các cấp, các ngành huyện Thái Thụy đã phần nào sẽ chia những hy sinh, mất mát đối với thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, động viên họ vượt qua khó khăn, thương tật, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thời thế hệ trẻ hôm nay phát huy tinh thần cách mạng của các thế hệ đi trước, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hưng Hà quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Những ngày này, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái Tuyên (thị trấn Hưng Nhân) vẫn nỗ lực để hoàn thành dự án nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ của cụm thị trấn Hưng Nhân và 2 xã Tân Lễ, Tân Hòa với các hạng mục: xây dựng tường đài liệt sĩ, xây mới 2 nhà bia; cải tạo 132 mộ cũ; xây 120 mộ chờ giai đoạn 1, 486 mộ chờ giai đoạn 2; cổng, tường dậu và các công trình phụ trợ khác... với tổng mức đầu tư trên 14,8 tỷ đồng. Ông Thái Minh Tuyên, Giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay chúng tôi đã hoàn thành được trên 50% kế hoạch thực hiện công trình. Để hoàn thành công trình vào cuối năm 2023, chúng tôi đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành phần thi trước ngày 27/7.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân chia sẻ: Nghĩa



Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ Mai Ngọc Truyến, thôn Chí Linh, xã Đông Đô.

trang liệt sĩ cụm thị trấn Hưng Nhân là nơi yên nghỉ của 687 liệt sĩ. Năm 2022, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi đã huy động nguồn xã hội hóa được gần 3 tỷ đồng để tiến hành sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Việc trùng tu, tôn tạo công trình là việc làm cần thiết và ý nghĩa, thay lời tri ân của hàng nghìn người dân đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Năm 2023, huyện Hưng Hà tập trung tu sửa, nâng cấp 11 cụm nghĩa trang liệt sĩ; ngoài hỗ trợ của cấp trên, huyện hỗ trợ mỗi cụm 2 tỷ đồng. Ông Đinh Bá Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện nay đã có 4 cụm được khởi công, trong đó 1 cụm đã hoàn thành việc nâng cấp, tu bổ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Việc tu bổ, nâng cấp gồm các hạng mục: đài tưởng niệm, nhà bia, mộ công, tường rào và mở rộng khuôn viên. Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tạo nguồn quỹ bền vững, đáp ứng một phần kinh phí trong việc hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức đoàn, các trường học thường xuyên

làm tốt công tác vệ sinh, chăm sóc hoa, cây cảnh, tạo khuôn viên xanh, sạch, đẹp, tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ. Việc thực hiện tốt công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện sự biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liên sinh năm 1941 ở xã Tân Tiến là vợ liệt sĩ Tống Hạnh Kiểm và là mẹ liệt sĩ Tống Hải Ninh. Những năm qua, Chi cục Thống kê, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện đã nhận phụng dưỡng mẹ. Sự quan tâm, chăm lo tận tình của thế hệ hôm nay giúp gia đình mẹ thấy ấm lòng. Ông Tống Hải Huệ, con trai mẹ cho biết: Sự quan tâm của các cấp, các ngành đã giúp gia đình tôi với đi phần nào mất mát, đau thương. Đây là nguồn động viên lớn lao để gia đình tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Hưng Hà đã tiễn đưa hơn 50.000 người lên đường thực hiện nghĩa vụ ở khắp các chiến trường, trong đó hơn 6.100 người đã anh dũng hy sinh, hơn 3.000 thương bệnh binh, hơn 2.000 người nhiễm chất độc hóa học; 607 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam

anh hùng. Huyện Hưng Hà và 8 xã: Chí Hòa, Tiến Đức, Tân Tiến, Cộng Hòa, Minh Khai, Hồng Minh, Hòa Tiến, Hồng An được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những mốc son chói sáng, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước và của tỉnh, huyện đã chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa thăm hỏi, tặng 10.792 suất quà cho người có công và gia đình người có công với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Ông Đinh Bá Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Hưng Hà đã thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tặng nhà tình nghĩa; xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; chăm sóc người có công; viếng tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà và động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu của huyện. Đồng thời, bảo đảm chi trả cho người có công hàng tháng kịp thời, đúng quy định.

TRẦN TUẤN - THANH THỦY

Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Bình Định luôn nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng là là cờ đầu bậc tiểu học ngành giáo dục huyện Kiến Xương.

Cô giáo Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường là đơn vị dẫn đầu bậc tiểu học của huyện về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Đổi mới không gian lớp học, xây dựng môi trường học tập tiếng Anh và phát triển văn hóa đọc cho học sinh", là đơn vị điểm của huyện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kiểm định chất lượng giáo dục. Từ năm 2020 đến nay, nhà trường đã 2 lần được nhận có thi đua của UBND tỉnh, 3 lần được công nhận tập thể lao động tiên tiến.

Để có được thành tích trên, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt coi trọng công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nền nếp việc dạy và học. Trong đó, yêu cầu đặt ra là chất lượng giáo dục phải được nâng cao ở cả ba lĩnh vực: Chuẩn kiến thức kỹ năng, phát triển năng lực và phát triển phẩm chất cho học sinh. Để đạt được yêu cầu đó, nhà trường xác định phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. Thường xuyên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên tự học, tự bồi dưỡng. Hàng năm, ngay từ đầu năm học nhà trường đã phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thi đua cho từng người; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở

Là cờ đầu giáo dục tiểu học huyện Kiến Xương



Hoạt động ngoại khóa của cô và trò Trường Tiểu học Bình Định.

cơ sở, để cao trách nhiệm, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân. Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Bình Định còn thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội giảng, tập trung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Phân công chuyên môn hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của từng giáo viên, yêu cầu giáo viên tích cực thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc. Tổ chức nhiều

chuyên đề, tăng cường dự giờ, thăm lớp, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, nhà trường luôn khuyến khích và tổ chức cho giáo viên thực hiện đề tài khoa học và sáng kiến về công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, công tác quản lý. Đã có nhiều đề tài, sáng kiến có ý nghĩa được vận dụng rộng rãi trong trường, cụm trường, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Bình Định chú trọng phân loại học sinh ngay từ đầu năm học, coi trọng dạy theo hướng cá biệt hóa đến từng nhóm đối tượng, từng học sinh, quan tâm đến học sinh chưa hoàn thành, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu, mỗi giáo viên đều phải đăng ký giảng dạy hàng tuần, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu... Tổ chức giảng dạy, ôn tập, kiểm tra, đánh giá, xếp loại nghiêm túc, khách quan, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động "Hai không". Với nhận thức xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia, nhất là để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nhiều năm trở lại đây Trường Tiểu

học Bình Định đã quan tâm đầu tư lắp đặt đường truyền internet, phòng máy tính thực hành, tivi, âm thanh, màn hình tương tác; lắp đặt các thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đã góp phần quan trọng hỗ trợ học sinh tham gia các sân chơi và các cuộc thi trên không gian mạng như Trang nguyên tiếng Việt, giải toán qua mạng, Olympic tiếng Anh với số lượng học sinh tham gia ngày càng tăng. Cô giáo Đặng Thị Tâm cho biết: Ngoài việc dạy học đúng, đủ chương trình, tôi còn vận dụng sáng tạo để dùng dạy học, tổ chức dạy học theo phương pháp đổi mới phát triển năng lực của học sinh. Cùng với đó là sử dụng tối ưu phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy, vận dụng các phương pháp dạy học như vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm; phương pháp đóng vai, thuyết trình và các kỹ thuật dạy học mới để phát huy khả năng tự lập, tư duy, sáng tạo của học sinh. Kết quả hàng năm 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, gần 70% học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi như toán qua mạng, đấu trường toán học, Trang nguyên tiếng Việt... Những kết quả đạt được trong những năm qua là động lực để Trường Tiểu học Bình Định tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích mới, xứng đáng là nơi cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương gửi gắm niềm tin.

THU THỦY

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Phát triển 6 kỹ thuật mới từ đầu năm đến nay

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển được 6 kỹ thuật mới. Đồng thời, Bệnh viện đã khám cho hơn 150.500 lượt bệnh nhân, tăng gần 38.000 lượt bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2022. Số ca phẫu thuật thực hiện tại Bệnh viện là hơn 7.100 ca. Nâng cao chất lượng, đổi mới phong cách phục vụ người



Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc người bệnh.

bệnh, Bệnh viện duy trì, củng cố hòm thư góp ý, thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, nhân viên y tế... Công tác dinh dưỡng được quan tâm đầu tư, gần 403.100 suất ăn đã được cung cấp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế; hơn 20.990 suất ăn theo bệnh lý được cung cấp cho người bệnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra Bệnh viện còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng bệnh, quản lý chất lượng, hậu cần phục vụ khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, công tác xã hội, phòng bệnh, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh...

Từ nay đến cuối năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ cấu khoa, phòng; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công tác hậu cần phục vụ người bệnh và tăng cường xã hội hóa, bảo đảm nguồn thu, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên...

HOÀNG LANH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ Tập huấn công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội về công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ. 270 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ của 30 xã, thị trấn đã được giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình trang bị kiến thức nhận biết trẻ bị hội chứng tự kỷ; phương pháp chăm sóc, dạy dỗ trẻ tự kỷ; kỹ năng, nguyên tắc hỗ trợ trẻ tự kỷ; vai trò của gia đình trong việc trợ giúp trẻ tự kỷ. Thông qua tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở về công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, giúp các gia đình có trẻ tự kỷ kết nối trẻ tự kỷ với xã hội, phát huy được tiềm năng của bản thân, sớm hòa nhập cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng và tín dụng đen.

THU TRANG